
สถาบันวัคซีนแหงชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการ

วัคซีนแหงชาติ ครัง้ที่ 3/2561

เรงหารือแผนกําจัดโรคหัด กลไกการพิจารณานําวัคซีนใหมมาใหบริการ และติดตามความกาวหน าโครงการนํารอง

การจัดซื้อและสํารองวัคซีน และการพัฒนาวัคซีนเพื่อความมัน่คงของประเทศหลายโครงการ

สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดจัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ ครัง้ที่ 3/2561 ณ หองประชุม

301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมไดหารือในประเด็นสําคัญ คือ แผนเรงรัดการกําจัดโรคหัดของประเทศไทย ภายในปี 2563 ตามพันธะ

สัญญานานาชาติ และกลไกการพิจารณาการนําวัคซีนใหมมาใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค รวมทัง้รับทราบ

ความกาวหน าของการพัฒนาดานวัคซีนหลายโครงการ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัคซีนแหงชาติ ไดกลาววา ที่ประชุมไดเห็นชอบ

แผนระยะสัน้เพื่อการเรงรัดการกําจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ โดยการรณรงคใหวัคซีนป องกันโรคหัดใน

เด็กและผูใหญกลุมเป าหมาย เพื่อหยุดการแพรเชื้อและการระบาดของโรคหัดในระดับประเทศ ภายในปี 2563

สําหรับทางเลือกกลไกการพิจารณาการนําวัคซีนใหมมาใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตามขอเสนอของ

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทําใหกระบวนการพิจารณานําวัคซีนใหมมาใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเพื่อการ

ควบคุมและป องกันโรคมีประสิทธิภาพ ลดความซํ้าซอน ทําใหการพิจารณาเร็วขึ้น ที่ประชุมใหนําเสนอรายละเอียด

ของทางเลือกใหชัดเจน แลวใหนํากลับมาพิจารณาใหมในอีก 1 เดือน

พลเอก ฉัตรชัย ยังกลาวตออีกวา คณะกรรมการฯ ยังไดรับทราบความคืบหน าของการพัฒนางานดานวัคซีนของ

ประเทศอีกหลายโครงการ ไดแก โครงการนํารอง (Pilot project) การบูรณาการการบริหารจัดการวัคซีน การจัดซื้อ

และการสํารองวัคซีนรูปแบบใหม ซึ่งคณะทํางานดําเนินการโครงการน้ี ไดกําหนดแผนการจัดซื้อวัคซีนรวมกันแบบปี

ตอปีของหนวยงานในสวนกลางทัง้หมด (Pooled procurement) ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในปี 2562 การจัดซื้อแบบ

หลายปี (Multi-year tender) และการจัดซื้อจากผูผลิตและ/หรือผูนําเขามากกวา 1 ราย (Multi-supplier) ตลอด

จนการสํารองวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดของโรคที่ป องกันไดดวยวัคซีน ที่จะดําเนินการในปี 2563 และ 2564 ตาม

ลําดับ ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีความมัน่คงดานวัคซีน ประชาชนมีวัคซีนที่มีคุณภาพใชอยางเพียงพอ ทันเวลา ทัง้

ในภาวะปกติและฉุกเฉิน ที่มีการระบาดของโรค

สวนการจัดตัง้หนวยผลิตวัคซีนและชีววัตถุเพื่อการพึ่งตนเองและการสรางความมัน่คงดานวัคซีนของประเทศ ตามที่

คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติมีมติไปกอนหน าน้ี พลเอกฉัตรชัย กลาววา องคการเภสัชกรรมซึ่งเป็นหนวยงานที่มี

ภารกิจหลักดังกลาว จะตองจัดทําแผนเรื่องการแยกหนวยผลิตวัคซีนและชีววัตถุใหชัดเจน โดยใหนําเสนอตอคณะ

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%af-%e0%b8%88/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%af-%e0%b8%88/


กรรมการฯ ในโอกาสตอไป

และเป็นที่นายินดีวาในปีงบประมาณ 2562 เด็กไทยจะไดรับวัคซีนป องกันโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากแบคทีเรียฮิ

บฟรี โดยขณะน้ีไดบรรจุวัคซีนชนิดน้ีในบัญชียาหลักแหงชาติ และสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหง

ชาติแลว และกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนจัดซื้อเป็นวัคซีนรวม 1 เข็มป องกันได 5 โรค (DTP-HB-Hib)

จํานวน 2.5 ลานโดส วัคซีนชนิดน้ี นอกจากป องกันโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อฮิบไดเกือบ 200 รายตอปีแลว ยัง

สามารถป องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และตับอักเสบบีไดในเข็มเดียวกัน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดเริ่ม

ดําเนินการกระบวนการจัดหาวัคซีนแลว

พลเอกฉัตรชัย กลาวตอวา สําหรับวัคซีนป องกันโรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตา เป็นวัคซีนที่มีความจําเป็นในการ

ป องกันโรคทองรวงในเด็กเล็กจากเชื้อไวรัสชนิดน้ี ซึ่งเป็นสาเหตุโรคทองรวงในเด็กเล็กปีละหลายหมื่นคน หรือประ

มาณ 1 ใน 3 ของโรคทองรวงในเด็กกลุมน้ีทัง้หมด คณะกรรมการฯ มีมติให สปสช.บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู

อยางมีประสิทธิภาพหรือขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเพิ่มเติม เพื่อเรงนําวัคซีนโรคทองรวงชนิดน้ีมาใหบริการได

โดยเร็ว

พลเอก ฉัตรชัย กลาวปิดทายวา นอกจากน้ีที่ประชุม ยังไดรับทราบแผนการจัดหาวัคซีนป องกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อ

ชดเชยใหกับสถานบริการ ที่ตองใหบริการฉีดวัคซีนในคนที่มีอัตราการมารับบริการเพิ่มสูงขึ้นหลายเทาในปี 2561

เน่ืองจากมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในสัตวในหลายพื้นที่ทัว่ประเทศ ทําใหงบประมาณที่ไดรับจากกองทุนตางๆ

ไมเพียงพอ เป็นภาระทางการเงินสําหรับโรงพยาบาลสวนใหญในขณะน้ี


